
Stjórn Dalbæjar
8. fundur Dalbæjar 2018 – 2022

2. fundur ársins.

Fimmtudaginn 14. febrúar 2019 kom stjórn Dalbæjar, heimilis aldraðra Dalvík saman til 
fundar að Dalbæ. Fundurinn hófst kl. 17:00

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Boðaðir voru aðalmenn í stjórn 
Dalbæjar.  Allir aðalmenn mættu, sem og Hólmfríður Jónsdóttir sem fulltrúi starfsmanna. 

Gengið var til eftirfarandi dagskrár:

1. Fundargerð síðasta fundar.
Engar athugasemdir og skoðast því samþykkt.    

2. Skipulagsskrá Dalbæjar.
Farið var yfir skipulagsskrá og athugasemdir frá Jónasi R. Tómassyni frá KPMG og 
Guðrúnu Pálínu Jóhannsdóttur sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviði 
Dalvíkurbyggðar. Nokkrar athugasemdir komu fram frá stjórn og verður 
skipulagsskráin aftur send til yfirferðar.  

3. Tilboð í tryggingar heimilisins. 
Leitað var tilboða hjá Sjóvá, TM, VÍS og Verði. Stjórnin samþykkti að ganga að 
tilboði Sjóvá sem bauð hagstæðasta verðið. Formanni stjórnar var falið að semja við 
Sjóvá.  

4. Staðan á framkvæmdamálum vegna endurbóta á baðherbergjum. 
Fresturinn til að skila inn tilboðum var til 15. febrúar. Að svo stöddu hefur ekkert 
tilboð borist.  

5. Bílakaupin.
Búið er að ganga að samningi við Ósland ehf, Ólafsfirði. Pantaður var VW Crafter og 
búið er að borga bílinn og hluta breytinganna. Byrjað verður að vinna við breytingar í 
bílnum á næstunni. 

Bréf barst frá Fræðsluráði og þar sem óskað er eftir að afnotasamningur um bílinn 
milli Dalvíkurbyggðar og Dalbæjar verði endurskoðaður. Elísu var falið að vinna 
áfram að málinu.       

6. Starfsmannahald.  
Eins og áður hefur komið fram er búið að auka við stöðugildi. Góð reynsla er af þeirri 
aukningu. Nokkrar umsóknir hafa borist fyrir sumarafleysingar. Búið er að ráða í 50% 
stöðu aðstoðarmanneskju iðjuþjálfa í tvo mánuði. 
Á síðasta starfsmannafundi var haldið stutt námskeið um hreyfingu aldraðra og er 
starfsfólk farið að nýta sér það sem kynnt var á námskeiðinu.   

7. Önnur mál. 
 Fjárhagsstaða heimilisins var yfirfarin. 
 Umræða um gjafasjóð Dalbæjar. 



 Hólmfríður A. Gísladóttir hjúkrunarfræðingur og Elísa hjúkrunarforstjóri sóttu 
námskeið um starfsmannasamtöl. Stefnt er að byrja á að taka hluta þeirra í 
mars. Verður þá farið yfir starfslýsingar o.fl. 

 Hjúkrunarfræðingar heimilsins fengu ítarlegar leiðbeiningar á RAI-mati í 
Borgarnesi og var hún mjög fróðleg og gagnleg. Hjúkrunarfræðingar eru 
byrjaðir að vinna í RAI-mati heimilisins. 

 Starfsmenn Símans koma á næstunni til að skoða tæknimál og finna 
hentugustu lausnina varðandi síma- og/eða sjónvarpsáskriftir. 

 Umræða um bjöllukerfi heimilisins. Það er orðið úrelt og ekki hægt að fá 
varahluti lengur. Þörf að skoða það á næstunni. 

Hólmfríður Jónsdóttir vék af fundi kl. 18.30.
 

8. Trúnaðarmál.
Ritað í trúnaðarmálabók. 

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 19:30.
Fundinn sátu undirritaðir:

____________________________ _______________________________
Kristinn Bogi Antonsson, formaður Valdís Guðbrandsdóttir, varaformaður

____________________________ _____________________________                                         
Valdemar Viðarsson Heiða Hilmarsdóttir

___________________________________               ____________________________   
Hólmfríður Jónsdótttir, fulltrúi starfsmanna  Rúna Kr. Sigurðardóttir, ritari

__________________________________
Elísa Rán Ingvarsdóttir, hjúkrunarforstjóri. 


